

เครื่องหมาย S = ต้องฆ่า

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2532 ผู้เขียนพร้อมด้วยคนไทยอีก 7 คน ได้มีโอกาสไปดูการซื้อขายวัวในตลาดประมูลวัวแห่งหนึ่งของเมืองฮิวสตัน รัฐเท็กซัส หลังจากนั่งดูในสนามประมูลอยู่ระยะเวลาหนึ่งซึ่งพอจะเข้าใจวิธีการต่างๆ แล้ว คณะของเราก็ออกจากสนามประมูลแล้วเดินไปดูค้ำหลังของสนามประมูล ได้เห็นวัวที่รอเข้าสนามประมูลขังคอกอยู่คอกละ 10-30 ตัว รวมทั้งหมดคอกว่าไม่ต่ำกว่าพันตัว เราได้เห็นวัวชุดหนึ่งประมาณ 10 กว่าตัว เป็นวัวบราห์มันเพศเมีย อายุประมาณ 2-3 ปี รูปร่างสวยงามตามลักษณะของโคเนื้อที่ดีทีเดียว เรามีความสนใจวัวชุดนี้กันมาก และพูดคุยกันว่าไม่น่าจะเอามาประมูลเข้าโรงฆ่าสัตว์เลย น่าเสียดาย

ขณะที่คณะของเรากำลังจ้องดูวัวชุดนี้ด้วยความสนใจอยู่นั้น มร. บรูท ซึ่งเป็นผู้นำคณะเราดูงานในครั้งนี้ เดินมาข้างหลังพร้อมกับถามว่า ชอบวัวชุดนี้หรือ? แล้วเขาก็พูดต่อว่า ดูที่สะโพกวัวสิ มีเครื่องหมายตัวเอส (S) แสดงว่าวัวชุดนี้มีปัญหาทางด้านระบบสืบพันธุ์เจ้าของฟาร์มจึงนำเข้าตลาดประมูล และเจ้าของฟาร์มไม่ต้องการให้ผู้ซื้อนำไปทำเป็นแม่พันธุ์ต่อไป เขาจึงทำเครื่องหมาย S ซึ่งย่อมาจากคำว่า Slaughter (แปลว่า ฆ่า) เขาต้องการรักษาชื่อเสียงฟาร์มของเขา เพราะวัวทุกตัวมีเครื่องหมายฟาร์มอยู่ด้วย ตัว S เป็นเครื่องหมายสากลซึ่งเป็นที่เข้าใจกันในหมู่นักเลี้ยงวัว



จะเห็นได้ว่าฝรั่งเขาไม่หลอกกันในเรื่องนี้ แต่มีข่าวว่าวัวที่มีเครื่องหมาย S จากอเมริกาได้มาอยู่เมืองไทยบ้างแล้ว วัวที่มีปัญหาการสืบพันธุ์ในเมืองไทยสามารถมีอายุยืนยาวอยู่ได้เพราะเมื่อเจ้าของทราบว่าเป็นหมันหรือมีเลือดบก (โรคแท้งติดต่อ) ก็บอกขาย พ่อค้าที่ซื้อไปก็นำไป

รูปแบบตลาดกลาง (SALE YARD) ในอเมริกา
และออสเตรเลีย

เข้าตลาดนัด เพราะขายเป็นวัวพันธุ์จะได้เงินมากกว่าขายเข้าโรงฆ่าสัตว์ วัวบางตัววันนี้อยู่ในตลาดนัดหนึ่ง อีก 5-6 เดือนต่อมาก็ไปพบอยู่ในอีกตลาดนัดหนึ่ง เพราะคนที่ซื้อไปทราบว่ามีผลไม่ติดก็ขายต่อกันไปเรื่อยๆ วัวบางตัวอาจจะเดินทางไปรอบประเทศเลยทีเดียว เทคนิคในการหลอกขายก็พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆ แม้วัวเป็นหมันบางตัวมีลูกติด แต่จริงๆ แล้วเป็นเพียงลูกบุญธรรม เป็นต้น

การกระทำทำนองนี้เป็นการเห็นแก่ตัว เห็นแก่ได้ และถ่วงความเจริญของการพัฒนาการเลี้ยงโคนเนื้อของประเทศไทยเป็นอย่างยิ่ง



ตลาดนัดในประเทศไทย ซื้อแม่วัว ดีไม่คืออยู่ที่ดวง

มาเถิด มาร่วมมือกัน ร่วมใจกัน เพื่อเป็นตัวอย่างแก่นุชนรุ่นหลัง วัวตัวใดที่มีปัญหาระบบสืบพันธุ์ หรือเป็นโรคทางระบบสืบพันธุ์ ก่อนจะจำหน่ายต้องทำเครื่องหมาย S ด้วยเบอร์รื้อน วัวชุดแรกที่ทำเครื่องหมายนี้ในเมืองไทย คือวัวที่จะจำหน่ายออกจากฟาร์มของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2534 นี้ ติดตามด้วยวัวของเกษตรกรผู้รับการอบรมหลักสูตรการเลี้ยงโคนเนื้อ รุ่นที่ 27 จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อีก 68 คน ซึ่งเห็นด้วยในหลักการนี้ หลักการนี้คือ เครื่องหมาย S = ต้องฆ่า

หลักการนี้คือ เครื่องหมาย S = ต้องฆ่า